



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ ๑๓-๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘๗ มูลค่าข่าว ๖๙,๒๒๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



sive ยักไ้
ริน รัชมี

ผ่านบทพิสูจน์

เคยทำเซอร์ไพรส์วงการกันมาแล้ว เมื่อ 'หมอไอศ' สมฤทธิ์ อารยะสกุล ประกาศคบกับสาวดิสต์สุดมัน 'โอปอล' ปาณิสรา พิมพ์ป๋รุ

ว่า! ไม่เซอร์ไพรส์ก็แปลกแล้ว เพราะหลายคนถึงว่าทั้งคู่ไปซุ่มจนหัวใจ แล้วคลิกกันตอนไหน

'หมอไอศ' เข้ามาในวงการก็ขึ้นแท่นหนุ่มเนื้อหอมของสาวฯ แบบไม่ต้องสงสัย ด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อปริญญาโททางด้านตจวิทยา ที่ศูนย์มิวทิง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นนายแพทย์หนุ่มแถมหล่อใบบิ่ง นอกจากอาชีพหมอ 'หมอไอศ' ยังควบตำแหน่งผู้เข้าประกวด Cleo Bachelor ปี 2004 ต่อด้วยงานถ่ายแบบและโฆษณา ก่อนจะขยับมาทำพิธีกรรายการ "รถโรงเรียน" ของค่ายแกรมมี่ และยังได้ชิมลางทำงานเพลง เป็นหนึ่งในห้ากรังในอัลบั้ม VOICE MALE ซึ่งเพลง "ชื่อทูลสาวให้ตัวเอง" ที่ 'หมอไอศ' ร้อง กลายเป็นเพลงฮิตในนาทินั้น จากนั้นก็ได้มีอัลบั้มของตัวเอง "ฮาว อาร์ ยู" ซึ่งมีเพลงฮิต "ความคิดถึงห้ามกันไม่ได้"

ทางด้าน 'โอปอล' ปาณิสรา พิมพ์ป๋รุ สาวที่มีบุคลิกโดดเด่นเฉพาะตัว จบคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง ผลงานส่วนใหญ่ของ 'โอปอล' นั้น มักจะเป็นของค่ายจีทีเอชทั้งภาพยนตร์และละคร และยังจัดรายการวิทยุให้กับค่ายเอไอเอ็ม มีเดีย ในเครือแกรมมี่ด้วย

เรื่องของหัวใจของ 'โอปอล' นั้น ก่อนหน้าจะมีข่าวชวกับหนุ่มฝรั่งแต่ก็แค่ซำๆ ไม่ได้คบเป็นแฟน

การทำงานของทั้ง 'โอปอล' และ 'หมอไอศ' วนเวียนกันอยู่ในแวดวงแกรมมี่ แต่กามเทพไปแผลงศรตอนน้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่ทั้งคู่บังเอิญบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากเห็นใจกันก็สานสัมพันธ์จนมาเป็นแฟน **เรียกว่ารักนี้รักนี้จัดให้**

วันที่แรกที่ทั้งคู่เปิดตัวว่าคบกันมีก็โดนกระแสโจมตีมากมาย ทั้งกระแสข่าว 'หมอไอศ' เป็นนาย และมีข่าวกับผู้ประกาศข่าว 'ไ้' ภาริณี อภิญาณาทร ซึ่ง 'โอปอล' ออกโรงปองแฟนหนุ่มทันทีว่าแฉร้อยเปอร์เซ็นต์

รวมถึงข่าวที่ประกาศว่าคบกันเพื่อสร้างกระแส ทั้งคู่ต่างก็ออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระแส กลับตรงกันข้ามด้วยซ้ำว่ายังมีข่าวออกมาเยอะเท่าไรก็ยิ่งทำให้รักกันมากขึ้น

เรียกว่านับวันก็ยิ่งสนิท ลบคำสบประมาทบสร้างกระแสไป



ได้อย่างซึ้งๆ 'หมอไอศ' ยังออกมายืนยันว่ายังคงคบกันไปยิ่งทำให้รู้สึกได้ว่า 'โอปอล' คือคนที่ใช่

แถมทั้งคู่ยังสวีตแลกแหวนที่สลักคำว่าเลิฟ ให้คนรอบข้างตาร้อนอีกต่างหาก

แต่นาทีนี้แค่แลกแหวนๆ สำหรับคู่เลิฟ 'โอปอล-ไอศ' คงหวานน้อยไปแล้ว เพราะเมื่อทั้งคู่ดวงกันไปงานแต่งงานของ 'กาย รัชชานนท์' ก็มีแหม่มๆ มาแล้วว่ามีคู่ยกย่องถึงใครกราววิวาห์

หลังจากนั้นไม่นาน 'หมอไอศ' ก็ออกมายอมรับ 2 ปีที่คบกันมา หัวใจซึ้งซึ้งพ่วงบานเต็มที่แล้ว เลยมีสินไหมติดต่างแดนแยกปากขอ 'โอปอล' แต่งงานตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกัน

"เราคุยกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว ผมจะไม่ขอพูดอ้อมค้อมว่าจะขอหรือไม่ขอ ก็บอกเลยว่าเราคบกันมานานแล้ว ต่อไปนี่ก็ขอที่จะเป็นคนดูแลตลอดไปนะ ก็ไปขอเขาแต่งงานตอนที่ไปญี่ปุ่น เมืองฮอกไกโด"

'หมอไอศ' ยังทำสาวฯ ตาร้อนผ่าว เมื่อพูดถึงว่าที่เจ้าสาวด้วยความชื่นชม

"ผมรู้สึกที่เราทำอะไรที่คล้ายกันเยอะ เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เรารู้สึกว่าเขารักเราที่ตัวเรา เราเองก็รักเขาที่ตัวเขามันเป็นความรัก และเขาก็เป็นคนทำงานเหมือนกัน สู้ทุกอย่างเพื่อครอบครัว เราเริ่มต้นทุกอย่างมาด้วยตัวเราเอง เราผ่านช่วงแยๆ มาด้วยกัน ในช่วงแรกๆ ที่คบกัน ก็มีทั้งคนโจมตี มันก็หนัก แต่เขาก็ผ่านมันมาได้"

จากที่เปิดตัวคบหาที่มีแรงเสียดทานเข้ามามากมาย ทั้งคำวิจารณ์ว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสม หรือคำครหาว่าความรักครั้งนี้ไปไม่รอด

วันนี้ 'หมอไอศ' และ 'โอปอล' แอบปีที่ที่สามารถใช้ความจริงใจเป็นบทพิสูจน์

ท้ายให้ก้าวผ่านคำครหาไปสิ้นระงังวิวาห์กินที่สุด ●